

การมีอาชีพมั่นคงที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในวัยเกษียณ ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคน วาสนา วงษ์ยาแดง ก็มีความฝันนั้นเช่นกัน เธอจึงค้นหาอาชีพที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้ เริ่มจากการเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่เนื้อแบบอิสระมาตั้งแต่ปี 2525 แม้ว่ารายได้จากขายปลาและไก่จะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็ตาม แต่กลับไม่ยั่งยืนเพราะต้องเลี้ยงกับตลาดที่ไม่แน่นอนมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา บางช่วงที่ประสบปัญหาโรคปลาและไก่ตกต่ำก็จำเป็นต้องรับภาระขาดทุน หากช่วงไหนขายผลผลิตได้มากกว่า



ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มด้วยการกระตุ้นให้ลูกหมูกินอาหารได้เร็วที่สุดและพัฒนาการเลี้ยงตามหลักวิชาการที่ทีมงานซีพีเอฟแนะนำ ควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่ตลอดการเลี้ยง ทั้งหมดถือเป็นเคล็ดลับที่วาสนาทำมาตลอด

ขณะเดียวกัน วาสนายังมุ่งพัฒนาการเลี้ยงหมูที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบไบโอแก๊สมาบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยง ช่วยตัดโอกาสการเกิดกลิ่นออกจากระบบ ลดแมลงวันและยังได้แก๊สชีวภาพมาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าใช้ในฟาร์มช่วยลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าและช่วย

“ดีเรกฟาร์ม” ค้นพบความมั่นคง จากอาชีพเลี้ยงหมูขุน เดินทางพัฒนาประสิทธิภาพใช้หลักวิชาการคู่การศึกษาไม่หยุดยั้ง



• วาสนา วงษ์ยาแดง

บริโภคเพิ่ม ราคาปรับขึ้นก็พอสมใจอ้าปากได้พอมีเงินเก็บและทดแทนช่วงขาดทุนได้บ้าง

วาสนา บอกว่า ราคาสินค้าเกษตรก็มีขึ้นมีลงตามกลไกตลาด เมื่อตัดสินใจเข้ามาเลี้ยงปลากับไก่แบบอิสระก็ต้องทำใจไว้ตั้งแต่แรกว่าต้องมีทั้งขาดทุนทั้งได้กำไรสลับกันไปเพราะสภาวะราคาในตลาดนั้นไม่สามารถควบคุมได้ และที่ประสบปัญหาหนักที่สุดคือช่วงปี 2540 ที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งทำให้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศตกต่ำอย่างรุนแรง ยิ่งทำให้การดำเนินชีวิตลำบากมากขึ้นอาชีพที่ทำอยู่ก็ต้องขาดทุนขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็เพิ่มขึ้นทุกวัน

“ตอนที่เราพบกับวิกฤติ ก็พยายามประคับประคองทั้งสองอาชีพให้เดินทางต่อ แต่ก็ทุลักทุเลมากขาดทุนต่อเนื่องแต่จะเข้าไปทำอาชีพอื่นก็ไม่รู้จะทำอะไร ทุกอาชีพก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากเรา จะทำอะไรก็คงเปล่าประโยชน์ต้องทนทำ และยังมองหาธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้าง” วาสนา เล่า

แม้ต้องแบกรับภาวะขาดทุนอยู่นานหลายปีแต่วาสนาก็ไม่ย่อท้อ ยังคงเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ยังชีพและหารายได้เสริมอื่นๆ บ้าง ระหว่างนั้นก็ยังคงศึกษาและหาอาชีพอื่นๆ อยู่ตลอด กระทั่งได้รู้จักกับโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรขุนแก่เกษตรกรรายย่อย กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ หรือที่เรียกว่าโครงการฝากเลี้ยงกับซีพีเอฟ และตัวเธอก็มีความสนใจกับอาชีพการเลี้ยงหมูเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้ประสานงานและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทปรึกษาพร้อมกับขอข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆ มาศึกษา และถามเพื่อนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูกับซีพีเอฟมาก่อน ทำให้รู้ว่าเกษตรกรไม่มีความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ ทั้งพันธุ์หมู อาหาร วัคซีน รวมถึงไม่เสี่ยงด้านการตลาด เพราะทั้งหมดบริษัททำหน้าที่จัดหาและรับซื้อหมูคืนทั้งหมด



ที่สำคัญตลอดการเลี้ยงยังมีสัตวแพทย์และสัตวบาลให้คำแนะนำด้านการเลี้ยง การจัดการ การดูแลหมูอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเริ่มต้นอาชีพใหม่นี้ไม่ยากอย่างที่คิดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นเกษตรกรเสรีแล้ว เธอมองว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ด้านความมั่นคงยั่งยืนได้แน่ จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2553

“ดีเรกฟาร์ม” จึงเริ่มต้นก่อร่างขึ้นบนที่ดินกว่า 2 ไร่ของวาสนา ที่ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สร้างโรงเรือน

เลี้ยงหมูขุน 1 หลัง ความจุหมู 650 ตัว โดยเธอกู้เงินกับสถาบันการเงินจำนวน 900,000 บาท กำหนดระยะเวลา 10 ปี แต่ด้วยรายได้จากการเลี้ยงหมูมั่นคงและสม่ำเสมอ ทำให้มี



ตั้งแต่มาเลี้ยงหมูขุนกับซีพีเอฟ

ครอบครัวของวาสนาก็ไม่เคยเดือดร้อน

ไม่มีหนี้สิน สามารถนำไปซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำธุรกิจได้ อาชีพนี้สร้างทุกอย่างให้ ทำให้มีชีวิตวัยเกษียณในแบบที่คิดไว้ คือไม่ต้องยากลำบาก มีความสุข และมีครอบครัวที่อบอุ่น ที่สำคัญยังสามารถสร้างมรดกอาชีพที่จะส่งต่อให้ลูกชาย และลูกสาวต่อไป

รายได้ประมาณ 600,000 บาทต่อปี วาสนาจึงสามารถชำระเงินกู้ได้หมด ภายในเวลาเพียงแค่ 4 ปี สิ่งนี้ทำให้เธอภูมิใจมากที่ได้สร้างอาชีพใหม่ที่มั่นคงได้อย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆ

เมื่อถามถึงสาเหตุที่ทำให้สามารถผลิตหมูขุนที่มีคุณภาพจนสร้างรายได้ที่น่าพอใจ วาสนาบอกว่า เกิดจากการเลี้ยงหมูในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ หรืออีแวป ที่สามารถควบคุมสภาพอากาศ ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ให้เหมาะสมกับหมูแต่ละช่วงวัย เมื่อหมูอยู่สบายจะไม่เครียด ไม่ป่วย และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี เมื่อผนวกกับการใส่ใจในการเลี้ยง

ลดภาวะโลกร้อนไปพร้อมกัน

“ตั้งแต่มาเลี้ยงหมูกับซีพีเอฟ ครอบครัวของเราไม่เคยเดือดร้อน เราไม่มีหนี้สิน รายได้ส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายก็สามารถนำไปซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำธุรกิจได้ อาชีพนี้กลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างทุกอย่างให้พวกเรา ทำให้เรามีชีวิตวัยเกษียณในแบบที่คิดไว้ คือไม่ต้องยากลำบาก มีความสุข และมีครอบครัวที่อบอุ่น ที่สำคัญยังสามารถสร้างมรดกอาชีพที่จะส่งต่อให้ลูกชายและลูกสาวให้เป็นธุรกิจของพวกเขาต่อไป” วาสนา บอกทิ้งท้ายถึงความหวังในอนาคตที่ไม่ไกลเกินความหวัง